



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์ ฉบับประจำวันที 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 หน้า มูลค่าข่าว 180,000.-

### เทศบาลนครเชียงรายถวายเรือให้กับวัดฝางหมื่นจัด"ตักบาตรทางน้ำ" และใช้พื้นที่สวนสาธารณะริมน้ำกกแข่งขันเรือพาย



วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้ง รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันประกอบพิธีถวายเรือให้กับวัดฝางหมื่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี พระสงฆ์วัดฝางหมื่น และ ผู้นำชุมชนฝางหมื่น พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชุมชนฝางหมื่น รับมอบ ณ ลานอนุสาวรีย์พญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย



โดย ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายได้ผลักดันให้มีการก่อสร้างสวนสาธารณะริมน้ำกก ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนฝิ่งหมื่น ชุมชนป่าแดง และชุมชนร่องเสือเต้น โดยที่ผ่านมามีการหารือกับวัดฝิ่งหมื่น ซึ่งมีพื้นที่ด้านหลังวัดติดกับสวนสาธารณะริมน้ำกก ในการส่งเสริมการกีฬา การท่องเที่ยว เชิงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน จึงได้เล็งเห็นการ "พิธีการตักบาตรทางน้ำ" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวเชียงราย เคยถือปฏิบัติกันมาในอดีต จึงเตรียมพื้นที่การตักบาตรทางน้ำขึ้นมา ให้นักท่องเที่ยวและชาวเชียงราย ได้ย้อนวันวาน สัมผัสอดีตที่เคยมีพิธีการตักบาตรทางน้ำ เทศบาลนครเชียงราย และกลุ่มภาคีจึงสนับสนุนด้วยการถวายเรือให้กับวัดฝิ่งหมื่น เพื่อประกอบกิจของสงฆ์ในการออกรับบิณฑบาตรทางน้ำ



นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงรายยังได้เตรียมจัด "กิจกรรมทางน้ำ" ตลอดแนวของสวนสาธารณะริมน้ำกก เพื่อพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะริมน้ำกกให้เป็นพื้นที่สำหรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ตามแนวทางการขับเคลื่อนเมืองแห่งกีฬา เพื่อพัฒนานักกีฬาทางน้ำ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาจับจ่ายใช้สอยในเชียงราย อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของเชียงรายอย่างยั่งยืน ทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่สามารถเที่ยวได้ทุกเดือน ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังส่งมอบเรือให้กับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ซึ่งทางโรงเรียนมีชมรมกีฬาทางน้ำเพื่อใช้ในการฝึกฝนและคัดตัวนักกีฬาทางน้ำของทางโรงเรียนด้วย